



วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต ปี A

(วันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 2020)

พี่น้องที่รัก บางครั้งเราอาจพูดว่า “เป็นไปไม่ได้” แต่พระเยซูเจ้าทรงบอกเราว่า “สิ่งที่เป็นไปได้สำหรับมนุษย์ ก็เป็นไปได้สำหรับพระเจ้า” (ลก 18:27)

บางครั้งเราอาจพูดว่า “ฉันเหนื่อยเหลือเกิน” แต่พระเยซูเจ้าทรงบอกเราว่า “ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อย และแบกภาระหนัก จงมาพบเราเถิด เราจะให้ท่านได้พักผ่อน” (มธ 11:28)

บางครั้งเราอาจพูดว่า “ไม่มีใครรักฉันอย่างแท้จริง” แต่พระเยซูเจ้าทรงบอกเราว่า “พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมาก จึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร์” (ยน 3:16)

บางครั้งเราอาจพูดว่า “ฉันไม่สามารถก้าวเดินต่อไปได้อีกแล้ว” แต่พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพตรัสกับนักบุญเปาโลว่า “พระหรรษทานของเราเพียงพอสำหรับท่าน เพราะพระอนุภาพแสดงออกเต็มที่เมื่อมนุษย์มีความอ่อนแอ” (2 คร 12:9)

บางครั้งเราอาจพูดว่า “ฉันไม่สามารถพบทางออกได้เลย” แต่ผู้เขียนหนังสือสุภาภิตบอกเราว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำย่างก้าวของมนุษย์” (สภษ 20:24)

บางครั้งเราอาจพูดว่า “ฉันไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้” แต่นักบุญเปาโลบอกชาวเมืองฟิลิปปีว่า “ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้ในพระองค์ ผู้ประทานพลังแก่ข้าพเจ้า” (ฟป 4:13)

บางครั้งเราอาจพูดว่า “ฉันไม่มีความสามารถเพียงพอ” แต่นักบุญเปาโลบอกชาวเมืองโครินธ์ว่า “พระเจ้าประทานพระหรรษทานทุกประการแก่ท่านได้อย่างอุดมเพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งเพียงพอ และยังมีเหลือเพื่อสำหรับกิจการดีทุกประการอีกด้วย” (2 คร 9:8-9)

บางครั้งเราอาจพูดว่า “ฉันกลัว” แต่นักบุญเปาโลบอกกับทิโมธีว่า “พระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่بنดาลความขลาดกลัว แต่ประทานจิตที่بنดาลความเข้มแข็ง ความรัก และการควบคุมตนเองแก่เรา” (2 ทธ 1:7)

บางครั้งเราอาจพูดว่า “ฉันรู้สึกโดดเดี่ยวเหลือเกิน” แต่ในจดหมายถึงชาวฮีบรู พระเจ้าทรงตรัสกับเราว่า “เราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้า” (ฮบ 13:5)

การแสดงองค์อย่างรุ่งเรืองของพระเยซูเจ้าในพระวรสารวันนี้ไม่ใช่เพียงภาพลวงหน้าชีวิตหลังความตายของพระองค์เท่านั้น แต่เป็นภาพอนาคตที่รุ่งโรจน์ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกเราทุกคนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย แน่หนอน บนโลกนี้เราต้องประสบปัญหา ความทุกข์ยากลำบาก และอุปสรรคมากมายไม่เว้นแต่ละวัน อย่างไรก็ตาม เราต้องไม่ลืมว่าเราแต่ละคนเป็นพี่น้องชายหญิงของพระเยซูเจ้า เป็นบุตรของพระเจ้านับตั้งแต่วันที่แรกที่เรารับศีลล้างบาป และพระเยซูเจ้าผู้

ทรงกลับคืนพระชนมชีพกำลังรอคอยเราให้เข้าไปมีส่วนร่วมในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ นักบุญยอห์นบอสโกคริสตชนของท่านว่า “ท่านที่รักทั้งหลาย บัดนี้ เราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว แต่เราจะเป็นอย่างไรมาก่อนหน้านั้น ยังไม่ปรากฏชัดแจ้ง เราตระหนักดีว่า เมื่อพระองค์ทรงปรากฏ เราจะเป็นเหมือนพระองค์ เพราะเราจะได้เห็นพระองค์อย่าง**ที่พระองค์ทรงเป็น**” (1 ยอ 3:2) ในอนาคตเราทุกคนจะเป็นเหมือนพระเยซูเจ้า เมื่อเราได้รับศีลล้างบาปแล้ว เราสามารถมีส่วนร่วมในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ แน่แน่นอน หลายครั้งเราอาจรู้สึกท้อแท้เพราะเหตุการณ์เลวร้ายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรา แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น หรือไม่ว่าคนอื่นจะคิดอย่างไร หรือพูดอะไรกับเรา เราต้องไม่ลืมตัวตนหรือศักดิ์ศรีที่แท้จริงของเราในฐานะพี่น้องของพระเยซูเจ้าและบุตรของพระเจ้า จำไว้ว่าในยามที่เราประสบความทุกข์ยากลำบาก พระเจ้าทรงมีพระหรรษทานเพียงพอสำหรับเราเสมอ

นักบุญเปาโลบอกเราเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับเราผู้เป็นบุตรของพระองค์ว่า **“พระองค์ประทานพระหรรษทานนี้แก่เราแล้วในพระคริสตเยซูก่อนกาลเวลา แต่บัดนี้ทรงเปิดเผยโดยการแสดงพระองค์ของพระผู้ไถ่คือ พระคริสตเยซู”** (2 ทธ 1:9-10) พระเจ้าประทานพระหรรษทานแก่เราก่อนกาลเวลา ลองจินตนาการดูว่าตั้งแต่เริ่มแรกแล้ว พระเจ้าทรงมีเราแต่ละคนในแผนการแห่งความรอดพ้นของพระองค์และทรงเตรียมพระหรรษทานไว้สำหรับเราแต่ละคน ตั้งแต่ปฐมกาลแล้วพระเจ้าทรงวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราโดยทางพระเยซูเจ้า พระบุตรสุดที่รักของพระองค์ น่าทึ่งจริงๆ

พี่น้องที่รัก ศิษย์สามคนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการแสดงองค์อย่างรุ่งเรืองของพระเยซูเจ้าต้องลงมาจากภูเขาและกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ แต่พวกท่านได้เก็บเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ไว้ในความทรงจำอย่างไม่มีวันลืมเลือน ในทำนองเดียวกันขณะนี้เรากำลังดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติ แต่เราเชื่อและรู้ว่าพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมและกำหนดสิ่งมหัศจรรย์ไว้สำหรับเราแล้ว เหมือนการแสดงองค์อย่างรุ่งเรืองของพระเยซูเจ้าเป็นการเตรียมศิษย์ของพระองค์สำหรับสิ่งนี้อาจเป็นที่สะดุดเนื่องจากการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเยี่ยงนักโทษของพระองค์ การฉลองเหตุการณ์เดียวกันนี้ตั้งแต่ตอนต้นเทศกาลมหาพรตชวนเราให้คิดถึงสิ่งที่จะตามมาหลังจากเหตุการณ์ที่น่าเศร้าใจในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์เช่นกัน เพราะการฉลองนี้มุ่งให้เราคิดถึงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันปัสกา ดังนั้น ในยามที่เราประสบความทุกข์ยากลำบาก อย่ามองหรือคิดในแง่ลบแต่เพียงอย่างเดียว นึกถึงถ้อยคำที่ให้กำลังใจที่เราสามารถพบได้ในพระคัมภีร์ และจำไว้เสมอว่าพระเจ้าได้ทรงเตรียมพระสิริรุ่งโรจน์แห่งการแสดงองค์ของพระบุตรสุดที่รักของพระองค์ไว้สำหรับเราแต่ละคนในชีวิตหน้าแล้ว

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน